

# Tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao tỉnh, giành thứ hạng cao tại Đại hội thể thao toàn quốc

Tối ngày 12/10, Đại hội thể dục thể thao (TDTT) tỉnh lần thứ VIII - năm 2018 chính thức khai mạc. Đây là hoạt động thể thao lớn, được tổ chức bốn năm một lần với mục đích tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của TDTT; thúc đẩy phát triển phong trào tập luyện TDTT trong nhân dân. Nhân sự kiện này, phóng viên Báo Thái Bình đã phỏng vấn đồng chí Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về các nội dung xung quanh Đại hội.

**Phóng viên:** Xin đồng chí cho biết những nội dung tổng quát về Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII. So với các kỳ đại hội trước, Đại hội này có điểm gì mới? Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho việc tổ chức lễ khai mạc Đại hội đã được tiến hành như thế nào?

**Đồng chí Trương Thị Hồng Hạnh:** Trải qua 7 kỳ tổ chức, Đại hội TDTT tỉnh ngày càng được nâng tầm về quy mô, chất lượng; thành tích thi đấu và số lượng môn thi trong các kỳ đại hội sau đều cao hơn kỳ trước; trình độ tham mưu, tổ chức đại hội của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành TDTT cũng ngày một nâng cao; cơ sở vật chất, trang thiết bị dụng cụ thể thao được tăng cường thêm qua mỗi kỳ đại hội đã góp phần phục vụ tốt hơn cho quần chúng nhân dân tập luyện và đào tạo vận động viên đỉnh cao.

Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII cơ bản đã hoàn tất. Lễ khai mạc sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 phút ngày 12/10/2018 tại nhà thi đấu TDTT đa năng (phường



Chương trình đồng diễn nghệ thuật chào mừng Đại hội.

Hoàng Diệu), thành phố Thái Bình).

Nội dung của chương trình gồm hai phần: phần nghi lễ Đại hội và chương trình đồng diễn nghệ thuật chào mừng Đại hội. Hiện tại, các đơn vị được huy động đã tập trung quân số, tổ chức luyện tập tham gia diễn binh, diễn hành, chuẩn bị chu đáo các nội dung của lễ rước được truyền thống, nghi lễ chào cờ và một số nội dung liên

quan khác. Về nội dung lễ khai mạc Đại hội có bản tuần thủ hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, điểm mới sẽ được thể hiện ở cách thức trang trí, áp dụng công nghệ và màn diễn binh, diễn hành, màn đồng diễn nghệ thuật hoành tráng với lực lượng huy động nhiều hơn các kỳ đại hội trước.

**Phóng viên:** Thưa đồng chí, trước Đại hội TDTT tỉnh đã diễn ra đại hội

TDTT xã, phường, thị trấn và cấp huyện. Đồng chí đánh giá như thế nào việc tổ chức đại hội cấp cơ sở cũng như phong trào TDTT trong quần chúng nhân dân những năm qua?

**Đồng chí Trương Thị Hồng Hạnh:** Trước đại hội TDTT các cấp lần thứ VIII, toàn tỉnh có 100% xã, phường, thị trấn và 8/8 huyện, thành phố đã tổ chức đại hội TDTT đúng tiến độ và nội dung quy

định. Đại hội TDTT các cấp được tổ chức thành công, thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân, mang lại hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, tâm vóc, thể lực của nhân dân nhằm thực hiện mục tiêu tổng quát của chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 đã được Chính phủ phê duyệt.

Đây cũng là đỉnh cao của phong trào TDTT quần chúng nhằm hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", qua đó tuyển chọn những vận động viên có năng khiếu để bồi dưỡng, bổ sung cho đội tuyển tỉnh tham dự Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII - năm 2018.

**Phóng viên:** Đến hết tháng 9, chúng ta đã hình thành nhiều môn thi đấu trong Đại hội. Đồng chí cho biết cụ thể hơn về kết quả và đánh giá về chất lượng các giải đấu?

các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên đường bộ, đặc biệt là các tuyến đường đặc biệt nguy hiểm; làm giảm tốc tại các vị trí đường ngang, lối đi tự mở qua đường sắt, nút giao từ đường phụ ra đường chính; phụ nhanh tiến độ lắp đặt, vận hành các trạm kiểm tra tải trọng xe cơ định và hệ thống thiết bị thu phí không dừng tại các trạm thu phí. Các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự ATGT, trong đó tập trung xử lý dứt điểm tình trạng xe dù, bến cóc và xe ô tô chở quá tải trọng...

## 9 THÁNG, TOÀN QUỐC XẢY RA...

(Tiếp theo trang 1)

Theo đánh giá của Ủy ban ATGT quốc gia, 9 tháng qua, tình hình trật tự ATGT trên địa bàn cả nước tiếp tục có chuyển biến tốt. Tai nạn giao thông được kéo giảm cả 3 tiêu chí, thương vong của trẻ em do tai nạn giao thông gây ra giảm sâu, năng lực và chất lượng vận tải bảo đảm. Nhiều địa phương đã làm tốt công tác bảo vệ hành lang ATGT đường bộ, đường sắt như Thái Bình, Hải Dương, Hải Phòng, Thanh Hóa, Nghệ An. Tại các đô thị lớn như Hà Nội,

Thành phố Hồ Chí Minh, trật tự vỉa hè, lòng, lề đường có nhiều chuyển biến tích cực. Từ ngày 16/12/2017 đến ngày 15/9/2018, toàn quốc xảy ra 13.242 vụ tai nạn giao thông, làm chết 6.012 người, bị thương 10.319 người. So với cùng kỳ năm trước, tai nạn giao thông giảm 1.120 vụ, giảm 113 người chết, giảm 1.467 người bị thương. Để đạt được kết quả trên, bên cạnh công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT quốc gia còn

có sự vào cuộc mạnh mẽ của các bộ, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các địa phương. Ngoài ra, các bộ, ngành, đoàn thể và cơ quan truyền thông, báo chí trung ương và địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT trong các tầng lớp nhân dân; năng lực kết cấu hạ tầng tiếp tục được nâng cao; công tác duy tu, bảo trì kết cấu hạ tầng và khắc phục điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông được ưu tiên; công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm tiếp tục được duy trì ổn định...

Kết luận hội nghị, đồng

## HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tới dự. Những năm qua, cùng với sự lớn mạnh của tổ chức hội, các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh đã phát huy truyền thống tốt đẹp, khẳng định vai trò, vị thế trên tất cả các lĩnh vực, được các cấp ủy đảng, chính quyền và xã hội ghi nhận, đánh giá cao. Ngày càng xuất hiện nhiều nữ doanh nhân, nữ chủ cơ sở sản xuất đầu tư mở rộng sản xuất, kinh

doanh, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các nữ doanh nhân luôn đồng hành cùng các cấp hội phụ nữ, tổ chức dạy nghề, thu hút lao động nữ vào làm việc tại doanh nghiệp với thu nhập ổn định.

Tại buổi gặp mặt, tọa đàm, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân nữ tỉnh và 60 nữ doanh nhân, nữ chủ cơ sở sản xuất tiêu biểu toàn

tỉnh đã trao đổi, chia sẻ về chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước liên quan đến việc thành lập, phát triển doanh nghiệp; về khởi nghiệp và khởi nghiệp sáng tạo; định hướng sản xuất, kinh doanh các mặt hàng phù hợp; kỹ năng quản lý doanh nghiệp hiệu quả, cách xây dựng, quảng bá thương hiệu... qua đó giúp phụ nữ có tiềm năng khởi nghiệp nắm bắt, học hỏi và phát triển doanh nghiệp. Nhân dịp này, Hội LHPN tỉnh thông tin về những chính sách khuyến khích, hỗ trợ phụ nữ phát

triển và mở rộng quy mô doanh nghiệp. Phát biểu tại buổi gặp mặt, tọa đàm, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của phụ nữ nói chung, nữ doanh nhân, nữ chủ cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh nói riêng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí đề nghị Hội LHPN tỉnh tiếp tục làm tốt vai trò đầu mối, trung gian kết nối giữa Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội Doanh nhân nữ tỉnh, các doanh nhân thành đạt với phụ nữ có tiềm năng khởi

## CHUẨN BỊ HỘI CHỢ...

(Tiếp theo trang 1)

công, gian hàng. Trung tâm Xúc tiến thương mại đã vận động được 236 gian hàng của các đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh và 15 tỉnh, thành phố; mời đại sứ quán, thương vụ, tham tán thương mại của các nước tham gia hội chợ; bố trí diện tích gian hàng khu văn hóa ẩm thực, triển lãm sinh vật cảnh... Có phương án bảo đảm công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, công tác tiếp thị, vận động doanh nghiệp tham gia hội chợ, bố trí điện, nước, coi xe, các dịch vụ phục vụ và tổ chức khai mạc hội chợ. Tại chức họp, các đại

biểu đã thảo luận, đề xuất các phương án, nhiệm vụ thực hiện để tổ chức thành công hội chợ. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Công Thương và đơn vị tổ chức sự kiện tiếp thu ý kiến góp ý, kiến nghị của các đại biểu để chuẩn bị tổ chức tốt hội chợ. Các đơn vị, lực lượng chức năng không được chủ quan, tập trung thực hiện tốt công tác phòng, chống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ, công tác an ninh trật tự, bảo đảm về y tế, hậu cần, tổ chức các nội dung theo kế hoạch. Quản lý tốt các hoạt động của hội chợ, không để tình trạng vi phạm pháp luật tại hội

chợ; bảo đảm chất lượng nội dung trong các ngày diễn ra hội chợ. Các đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thành phố cần chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc tham gia hội chợ góp phần quảng bá tiềm năng, thể mạnh của mỗi địa phương, thu hút đầu tư phát triển kinh tế - xã hội. Trung tâm Xúc tiến thương mại tiếp tục tăng cường tuyên truyền, quảng bá về hội chợ và mời gọi các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp FDI tham gia hội chợ. Đối với đơn vị tổ chức sự kiện, phải phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức hội chợ đúng kế hoạch, đúng nội dung, quy định của pháp luật, tạo ra sự lan tỏa ý nghĩa của hội chợ.

## ỦY BAN MTTQ TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

của pháp luật về BVMT tại địa phương. Đồng chí trưởng đoàn giám sát đề nghị trong thời gian tới huyện Quỳnh Phụ tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao năng lực quản lý nhà nước về BVMT. Tập trung chỉ đạo, giải quyết những vấn đề còn tồn tại và phát sinh về môi trường ở cơ sở, nâng cao ý thức xử lý rác thải, BVMT trong sản xuất tại các làng nghề, sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi trong khu dân cư. Duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí số 17 về môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

## VŨ THƯ...

(Tiếp theo trang 1)

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế, thời gian tới, Chi cục Thuế huyện Vũ Thư tổ chức rà soát, phân loại chính xác các khoản nợ thuế, nguyên nhân nợ thuế của từng doanh nghiệp, phân công cán bộ theo dõi, trên cơ sở đó tích cực đôn đốc các doanh nghiệp nộp số thuế giá trị gia tăng mới phát sinh vào ngân sách nhà nước, không để tăng nợ mới.

**Đồng chí Trương Thị Hồng Hạnh:** Rút kinh nghiệm từ các kỳ đại hội trước, Đại hội TDTT tỉnh lần này được tổ chức với 14 giải thi đấu được dàn đều trong năm 2018. Tính đến tháng 9/2018 đã tổ chức được 10/14 giải. Trong đó, ưu tiên 8 môn thể thao trọng điểm là bóng đá, việt dã, bơi, bóng chuyền, cầu lông, cờ tướng, bóng bàn, vật. Sau khi diễn ra lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII, các giải quần vợt, cầu lông, bóng chuyền, bóng đá khối doanh nghiệp sẽ tiếp tục được tổ chức.

Các giải đấu đã thu hút hàng nghìn vận động viên thi đấu các đơn vị lực lượng vũ trang, các sở, ban, ngành, học sinh, sinh viên và người lao động trên địa bàn tỉnh tham gia. Từ đó có cơ hội được cọ xát, rèn luyện sức khỏe ở nhiều môn thể thao khác nhau như điền kinh, bóng bàn, cầu lông, bóng bàn, cờ tướng... Qua đánh giá của Ban tổ chức, số lượng vận động viên tham gia giải so

với những năm trước đã tăng lên với chất lượng thi đấu ngày càng cao, nhiều vận động viên đã có "đất" thể hiện đúng khả năng và sở trường của mình.

**Phóng viên:** Dự kiến lực lượng và các nội dung thi đấu tham gia Đại hội thể thao toàn quốc của Thái Bình như thế nào?

**Đồng chí Trương Thị Hồng Hạnh:** Với phương châm phát triển đều giữa thể thao phong trào và thể thao thành tích cao, để thực hiện mục tiêu giành thứ hạng cao tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII - năm 2018, từ đầu năm 2015 đến nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chỉ đạo Trường Năng khiếu TDTT Thái Bình, Trung tâm Huấn luyện TDTT Thái Bình quan tâm tuyển chọn và bổ sung các vận động viên trẻ vào các đội tuyển; xây dựng kế hoạch tập luyện, tập huấn, thi đấu trong và ngoài nước cho 10 đội tuyển tham gia Đại hội thể thao toàn quốc. Thành công của các môn thể mạnh như đua thuyền, wushu, cầu lông đã giành

nhiều thành tích cao ở các giải trong nước, quốc tế, gần đây nhất là thành tích 2 huy chương vàng, 1 huy chương bạc tại ASIAD 18 sẽ là cơ sở, tiền đề vững chắc để thể thao Thái Bình đặt kỳ vọng lớn có thể giành nhiều huy chương tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII, thua đồng chí?

**Phóng viên:** Thái Bình đặt mục tiêu như thế nào tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ VIII, thua đồng chí?

**Đồng chí Trương Thị Hồng Hạnh:** Đoàn thể thao Thái Bình tham gia Đại hội thể thao toàn quốc với 10 môn: bóng chuyền nữ, điền kinh, bơi - lặn, wushu, boxing, karatedo, taekwondo, đua thuyền, cầu lông, vật; mục tiêu phấn đấu đạt 11 huy chương vàng, 11 huy chương bạc, 22 huy chương đồng, đứng thứ 14/65 tỉnh, thành phố, ngành.

**Phóng viên:** Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

TRẦN THU HƯƠNG (thực hiện)



Giải vô địch bơi lội lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng năm 2018.

## Tập huấn công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Ngày 11/10, Chi cục Dân số - KHHGD tỉnh phối hợp với Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh tổ chức tập huấn thực trạng, thách thức về già hóa dân số và công tác chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Tham gia tập huấn có trên 100 đại biểu là bí thư chi bộ 28 xã triển khai mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi năm 2018 thuộc các huyện Tiên Hải, Thái Thụy, Hưng Hà, Quỳnh Phụ. Tại lớp tập huấn, các đại biểu đã nghe về tình hình người cao

tuổi hiện nay; vai trò, vị trí của người cao tuổi trong xã hội; các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người cao tuổi; thực trạng già hóa dân số ở Việt Nam và những vấn đề đặt ra do già hóa dân số. Ban tổ chức cũng giới thiệu mô hình câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng; chính sách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; đồng thời, khuyến nghị việc cần ưu tiên chăm sóc người cao tuổi tại cộng đồng...

HÀ ANH

## Trao 190 chiếc xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Quý Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với UBND huyện Tiên Hải vừa tổ chức tặng quà cho 190 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi trên địa bàn huyện.



Để động viên, khuyến khích các em tiếp tục nỗ lực phấn đấu vươn lên, đạt thành tích tốt trong học tập, thông qua Quý Bảo trợ trẻ em Việt Nam, các đại biểu đã trao 190 chiếc xe đạp cùng cặp sách, mũ bảo hiểm cho 190 em, tổng trị giá 400 triệu đồng. Toàn bộ kinh phí do Quý Bảo trợ trẻ em Việt Nam tài trợ.

Những chiếc xe đạp mới, những phần quà được trao tận tay các em là món quà

ý nghĩa đối với các em trên suốt chặng đường học tập, qua đó góp phần chia sẻ gánh nặng đối với nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

NGUYỄN CƯỜNG

## THÀNH PHỐ GẦN 94% ĐÀN GIA SÚC, GIA CẮM ĐƯỢC TIÊM VẮC-XIN

Để chủ động phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn gia súc, gia cầm và tránh gây thiệt hại về kinh tế cho người dân, thành phố Thái Bình đã tích cực tổ chức triển khai kế hoạch tiêm phòng và tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh đợt 2 năm 2018.

Đến nay, 100% xã, phường có chăn nuôi đã tiếp nhận vắc-xin và tổ chức tiêm đại trà cho đàn gia súc, gia cầm. Trong đó, dịch tả lợn 11.980 liều, tụ cầu 5.445 liều, phó thương hàn 6.340 liều, lở mồm long

móng 2.675 liều, bệnh dại 106 liều. Đến hết ngày 4/10, gần 94% đàn gia súc, gia cầm trong diện tiêm phòng đã được tiêm, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2017. 100% địa phương đã tổ chức tiêu độc, khử trùng với 320 lít hóa chất các loại và 6.400kg vôi bột, diện tích đã khử trùng 650.000m<sup>2</sup>. Ngoài ra, UBND thành phố đã hỗ trợ các địa phương 750kg hóa chất iodine để vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi.

DỨC DŨNG

## SHB CHI NHÁNH THÁI BÌNH Khai trương Phòng giao dịch Tiên Hải

Sáng ngày 10/10, Ngân hàng Thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Thái Bình tổ chức khai trương Phòng giao dịch Tiên Hải tại số 17, phố Tiểu Hoàng, thị trấn Tiên Hải.

SHB Chi nhánh Thái Bình được thành lập và đi vào hoạt động từ tháng 12/2013. Sau gần 5 năm xây dựng và phát triển, đến nay, SHB Chi nhánh Thái Bình đã không ngừng mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng hoạt động. Đến ngày 30/9, tổng nguồn vốn hoạt động của Chi nhánh đạt 1.432 tỷ đồng, tăng 30,5% so với thời điểm 31/12/2017;

tổng dư nợ cho vay đạt 970 tỷ đồng, tăng 60% so với thời điểm 31/12/2017. Nhiều dịch vụ tiện ích ngân hàng được SHB Chi nhánh Thái Bình quan tâm phát triển như: mobile banking, internet banking, thanh toán bằng thẻ tín dụng master card, visa... Việc thành lập Phòng giao dịch Tiên Hải sẽ góp phần mở rộng mạng lưới hoạt động của SHB Chi nhánh Thái Bình, đáp ứng tốt hơn nhu cầu sản xuất kinh doanh của các tổ chức, cá nhân, từ đó phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

MINH HƯƠNG